



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๓ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม การขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การทำถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ การขอให้ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ขยายถนนช่องจรจรเป็น ๔ ช่องจราจร การขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความล่าช้าารถไฟฟ้าสายสีชมพู ปัญหาเรื่องการประปาและการชลประทาน โครงการขุดลอกบึง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแก่งลำน้ำชี โครงการเขื่อนแควน้อย การขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขุดลอกและพัฒนาอ่างเก็บน้ำ การได้ผลกระทบบจากพระราชบัญญัติการเดินเรือ การจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศของศูนย์การแพทย์ เรื่องอาหารกลางวันเด็ก ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมง อุปกรณ์การทำประมง และปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายศราวุธ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม คือ การบินเข้ามาในเมืองไทยของเครื่องบินรบประเทศเมียนมาร์มีการใช้อาวุธยิงจากฝั่งไทยใช่หรือไม่ และหลังมีการยิงถล่มชนกลุ่มน้อยแล้วรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไร และเรียกร้องให้เมียนมาร์ทำอะไรบ้าง และประสิทธิภาพของกองทัพหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร์ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ติดตามและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรง สนับสนุนเมียนมาร์

กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยวิธีการเชิงบวก สันติและสร้างสรรค์ สนับสนุนแนวทางออกอย่างสันติ ผลักดันการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียน (ASEAN) ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี กรณีเครื่องบินของเมียนมาร์มีการเฝ้าระวังทางอากาศด้วยระบบเรดาร์กองทัพอากาศ มีหน่วยบินเตรียมพร้อมปฏิบัติการ การบินลาดตระเวนรักษาสันติ เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเขตน่านฟ้า และมีการประท้วงไปยังเมียนมาร์อย่างเป็นทางการในการเยียวยาผู้เสียหาย

๒. กระทู้ถาม ของ นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

๓. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย
ประเด็นคำถาม คือ การตรวจเอทีเค (ATK) กับยอดที่ไปตรวจโรงพยาบาลอาร์ทีพีซีอาร์ (RT-PCR) อันไหนคือข้อมูลความจริง และสถานการณ์บีเอ ๔ (BA4) บีเอ ๕ (BA5) ที่ประกาศบอกว่าโรคโควิด (COVID) ไม่ใช่โรคต้องห้าม การป้องกันของรัฐบาลเป็นแบบไหน อย่างไร และวัคซีนยังมีให้ฉีดอยู่ไหม

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ วิธีรายงานผู้ติดเชื้อมี ๒ รูปแบบ คือ การตรวจอาร์ทีพีซีอาร์ (RT-PCR) เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อยืนยันเข้ารับการรักษา ๒. การตรวจเอทีเค (ATK) แบบที่เจ้าหน้าที่ยืนยัน การตรวจเอทีเค (ATK) ที่ประชาชนตรวจเองและพบการติดเชื้อ ตัวเลขไม่ได้เข้าสู่ระบบ การรายงานของกรมควบคุมโรค รายงานตัวเลขในระบบการตรวจอาร์ทีพีซีอาร์ (RT-PCR) และการตรวจเอทีเค (ATK) ของเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูล ส่วนข้อมูลการติดเชื้อรายวันอยู่ในระบบการเบิกจ่ายของ สปสช. ผ่านระบบเอชไอ (HI) โอพีเอชไอ (OPHI) ทิศทางการติดเชื้อโควิด (COVID) มีสูงมากขึ้น การทำงานร่วมกันกับศูนย์อนามัยของ กทม. การสอบสวนโรค ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข การติดบีเอ ๔ (BA4) บีเอ ๕ (BA5) ยังไม่มีอาการรุนแรง การครองเตียงอยู่ในระดับที่รองรับได้ และอัตราการติดเชื้อของคนต่างประเทศ การแนะนำและรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปตามลำดับ คือ

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ำทางท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้กับเกษตรกร ๖ ตำบล (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)

นางบุญรัตน์ ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นคำถาม คือ การสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ มีความคืบหน้าไปบ้างหรือไม่ กระทรวงมีการจัดสรรงบประมาณให้ชลประทานเขื่อนลำปาวศึกษาปัญหาเพื่อก่อสร้างโครงการนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร และถ้ามีการจัดสรรงบประมาณให้แล้วจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ภาพรวมการใช้น้ำจากเขื่อนลำปาว การทำแก้มลิงหรือฝายเพื่อรองรับสถานีสูบน้ำ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน ๖ ตำบล ให้กรมชลประทานดำเนินการเป็นโครงการเร่งด่วน คือ ๑. แก้มลิงหนองแช่กลอย มีความจุ ๒๔๐,๐๐๐ คิว ๒. ฝายห้วยแก้งใหญ่ ๘๐,๐๐๐ คิว ๓. ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง ๖๐๐,๐๐๐ คิว ฝายห้วยกลอยตอนล่าง ๑๕๐,๐๐๐ คิว ฝายห้วยกลอยตอนกลาง ๑๒๐,๐๐๐ คิว ฝายห้วยบง ๒๐๐,๐๐๐ คิว ฝายห้วยไผ่ตอนล่าง ๒๐๐,๐๐๐ คิว และฝายห้วยสีทัน ๒๐๐,๐๐๐ คิว

๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการกำหนดกรอบอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีแนวนโยบายและแนวคิดในการดูแลเรื่องของหนี้สาธารณะอย่างไร กรณีให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจออกเงินไปก่อน ก่อให้เกิดภาระที่รัฐต้องชดเชยจะมีแนวทางในการชดเชยอย่างไร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรอบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ แนวทางหลักในการบริหารจัดการหนี้ คือ การก่อหนี้ใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ การเตรียมวงเงินกู้สำหรับโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหนี้ที่มีอยู่เดิม ๑๐ ล้านล้านบาท แนวทางที่ดำเนินการในปัจจุบันคือการนำเสนอแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ การทำบอนด์สวิตชิง (Bond Switching) การยืดระยะเวลาของการชำระหนี้ เรื่องอัตราดอกเบี้ยของโลก เรื่องงบการชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย การขอใช้งบกลางเพิ่มเติมในการชำระหนี้ และการทำเป็นพรีฟันดิ้ง (Pre-Funding) และแนวทางการชดเชยในวงเงินงบประมาณที่ได้ใช้ไปโดยใช้กลไกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

๓. กระทู้ถาม ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ในประเทศไทย ถาถามนายกรัฐมนตรื (เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าว ซึ่งกระทู้ทำได้ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓)

๔. กระทู้ถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ถาถามนายกรัฐมนตรื (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแม่น้ำ คลอง แหล่งต้นน้ำ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้ำหลาก น้ำท่วมในฤดูฝน และหาวิธีกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ แนวทางการพัฒนาและแนวทางในการกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนแถบนี้ ได้อย่างไร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรมชลประทานมีการจัดเก็บกักน้ำได้เพียง ๓๗๐ ล้านคิว การออกไปสำรวจ และได้ออกแบบสำรวจ คือ เพิ่มอ่างเก็บน้ำอีก ๕ แห่ง ซึ่งอยู่ในขั้นดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเก็บกักน้ำ ที่มีเหลือมากมาย การสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชโดยสร้างอ่างเก็บน้ำยาว ๑๘ กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาในฤดูแล้งบรรเทาการอุปโภคบริโภค สำหรับส่วนน้ำทิ้งทะเลไป ๘,๐๐๐ ล้านคิว เป็นสิ่งที่ต้อง คิดว่าจะสร้างอ่างหรือสร้างเขื่อนอะไรเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ดำเนินการสำรวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มียี่อยู่อาศัย

นายณริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงมีนโยบายสำรวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มียี่อยู่อาศัยให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยให้กับ ประชาชนให้เป็นระบบหรือไม่ อย่างไร

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ รัฐบาลเน้นการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง และต่อเนื่องผ่าน ๔ หน่วยงานหลัก คือ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ช่วยซ่อมบ้าน เช่น สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างบ้านเพื่อให้เช่าในราคาถูก กระทรวงได้ลงพื้นที่สำรวจเรื่องบ้าน การช่วยเหลือซ่อมบ้านและทำการช่วยเหลือแบบครบวงจร การให้มีสมุดพกครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและที่อยู่อาศัย การตั้งบริษัทลูกหาทุนตลาดเองโดยไม่เป็นหนี้สาธารณะ เพื่อที่จะสร้างบ้านและโครงการทั้งหมดอยู่ในขั้นพีพีพี (PPP)

กระทู้ถามในลำดับที่ ๑ และ ๒ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. **กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี**
พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นคำถาม คือ ปัญหาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขาดแคลนครูผู้สอนครบทุกสาขาวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะดำเนินการบรรจุครูเป็นพนักงานราชการให้ครบทุกสาขาและครบชั้นเรียนโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่เดือนหรือกี่ปี ขอทราบรายละเอียด

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องการศึกษา คุณภาพและความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาทั่วประเทศไทย เรื่องการกำหนดข้าราชการครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิธีแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนคือ จัดพนักงานข้าราชการไปทดแทนครูและจ้างอัตราค่าจ้างครูวิกฤติไปทดแทน และเรื่องโรงเรียนควบรวมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาคือ การให้มีครูครบทุกชั้นทุกวิชาของโรงเรียนขนาดเล็กยังทำไม่ได้ทันที และโครงการรณรงค์หาสมาร์ตดีไวซ์ (Smart Device) ให้เด็กทั้งประเทศ นโยบายเร่งด่วนคือสอนให้เด็กมีอันพ러그โคดดิ้ง (Unplugged Coding) ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม. ๖ ทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็กสามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีเหตุผล มีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงคณิตศาสตร์

๒) เรื่อง ปัญหาถนนสี่แยกลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถามนายกรัฐมนตรีย

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่สี่แยกลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร

นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ มีแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือและพยายามเร่งแก้ไขให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม โดยแบ่งการปรับจุดอันตรายออกเป็น ๔ บริเวณ คือ ๑. บริเวณทางแยก ๒. บริเวณทางโค้ง ๓. บริเวณชุมชน และ ๔. บริเวณเขตโรงเรียน การเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย หลักเกณฑ์หรือเหตุผลในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และระหว่างรอการสำรวจได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น มีการติดตั้งป้ายเตือนและติดตั้งเสาจราจรแบบล้มลุกให้การชะลอตัวในช่องจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

๔. **กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐพงษ์ ศรีนวัตกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ**
พรรคก้าวไกล จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง การอนุรักษ์รักษาแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุในเขตพื้นที่ภาคใต้

ประเด็นคำถาม คือกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายปกป้องดูแลรักษาอย่างไร แก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างไร ขอทราบรายละเอียด ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเรื่องการสืบสานรักษาต่อยอดและการมีส่วนร่วมโดยหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ การสืบสานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ประวัติศาสตร์โบราณคดี การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน การสำรวจแหล่งโบราณคดี การติดตามวัตถุโบราณจากต่างประเทศคืนสู่ประเทศไทย รวมถึงการขุดค้นโดยใช้เทคโนโลยี รักษาโบราณสถานแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม การมีวัฒนธรรมจังหวัดทุกภูมิภาค คู่มือของกระทรวงในภาพรวม การต่อยอดนำเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาผนวกในเรื่องของการดูแลรักษา งานทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และการขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานสำคัญต่าง ๆ

๒) เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรสำรวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้ ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพิระวิทย์ เรื่องสื่อตลาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยกรธรรม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญาติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณา (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ (เรื่องร้องเรียนที่ ๑๒) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ (เรื่องร้องเรียนที่ ๑๓) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๓๐ วัน

๓. คณะกรรมการการทอ่งเที่ยว ขอย้ายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติแนวทางการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

๔. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการศาล องค์การอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอิสรพงษ์ มากอำไพ เป็นกรรมการ แทน นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ในลำดับถัดไป

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ในลำดับถัดไป คือ

๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี นายวสันต์ ภัยหลิกี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชินินทร์ เกตุปราษฎ์ นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องการขอให้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เรื่องของผู้หนีภัยสงครามซึ่งมีปัญหาในบริเวณชายแดน กรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมกับทางภาคประชาสังคมร่วมกันประชุมหารือและมีการลงพื้นที่เพื่อช่วยกันแก้ไข ปัญหาเรื่องช้างป่าเสริมสร้าง

